

นายกฯสั่งเร่งฟื้นฟู-เยียวยา น้ำท่วม

“นายกฯ” สั่งเร่งเยียวยาประชาชนไม่ต้องรอน้ำลด “ปลอดประสพ” เนะ 6 ทางออกแก้ น้ำท่วมอีสานได้ ยกโมเดลเนเธอร์แลนด์ป้องกันน้ำท่วมที่ลุ่มต่ำ “พวจ.พังงา” สั่งทุบเกาะกลาง เร่งระบายน้ำท่วมถนนเพชรเกษม ย่านเขาหลัก

ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ต.ค.65 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.

กลาโหม ว่า ประมาณต้นสัปดาห์หน้า นายกฯจะลงพื้นที่เพื่อเร่งติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและพิจารณาว่ามีจุดไหนที่ต้องเร่งด่วน สิ่งที่นายกฯกังวลจะเป็นเรื่องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนการบริหารจัดการจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและมีการรายงานมายังนายกฯ ทุกวัน โดยเฉพาะเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ต่างๆ

“นายกฯจะเร่งหน่วยงานทุกครั้ง และสั่งการเตรียมเยียวยาหลังสถานการณ์คลี่คลาย ต้องฟื้นฟูและเยียวยาให้เร็วที่สุดไม่ใช่รอน้ำลดน้ำแห้งแล้วมาประเมินจะช้าไป ซึ่งรูปแบบการเยียวยาให้ดูตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ต้องประเมินต้องใช้งบประมาณเท่าไรเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องงบประมาณเตรียมการ แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะขีดเส้นเวลา เพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำ

ท่วมตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ ต้องประเมินต้องใช้งบประมาณเท่าไรเพื่อให้หน่วยงานที่ดูแลเรื่องงบประมาณเตรียมการ แต่ไม่ได้ถึงขั้นที่จะขีดเส้นเวลา เพราะยังไม่รู้ว่าสถานการณ์น้ำ

ท่วมตามมาตรการที่ให้กับสถาบันการเงิน 7 แห่ง”

นายอนุชา กล่าวอีกว่า นายกฯยังให้พิจารณานอกเหนือจากสถาบันการเงิน 7 แห่งด้วย เช่น ลีสซิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะยานพาหนะ รถยนต์ มอเตอร์ไซด์ แต่หมายถึงเครื่องมืออุปกรณ์ด้วย เพื่อให้กลุ่มพวกนี้ช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมในเรื่องการผ่อนชำระ การยืดระยะเวลา เพราะตรงนี้ไม่ใช่สถาบันการเงินของรัฐที่จะไปบอกให้ทำนั่นทำนี่ได้ จึงได้ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสานความร่วมมือ

วันเดียวกันพรรคเพื่อไทยจัดเสวนา “ลุ่มเจ้าพระยา ซี มูล ท่วมขนานใหญ่เพื่อไทยแก้ได้” ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ประธานด้านนโยบายปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำ พรรคเพื่อไทย อดีตรองนายกฯ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รัฐบาลต้องตระหนักว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่สุดในรอบ 50 ปี สร้างความเสียหายครอบคลุมพื้นที่ 1 ใน 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นมหันตภัยที่ร้ายแรงกระทบพี่น้องประชาชน 10 ล้านคน ขณะนี้หลายพื้นที่ขาดแคลนอาหาร ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย เงินที่ใช้จับจ่าย ซึ่งความช่วยเหลือที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่ไม่ทันการณ์ ไม่แม่นยำ และไม่เพียงพอ น้ำท่วมครั้งนี้ได้เห็นความอับจนในการหาหนทางแก้ไขปัญหาของรัฐบาลทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จนประชาชนรู้สึกสิ้นหวัง สิ่งที่เกิดขึ้นได้แสดงให้เห็นปัญหา 3 ด้านที่ทำให้ น้ำท่วมหนักในตอนนี้ ได้แก่

1.การแจ้งเตือนภัยไม่ชัดเจน ไม่แม่นยำ ไม่ทันเวลา แต่ขอชื่นชมการทำงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่แจ้งเตือนภัยและพื้นที่ได้รับผลกระทบแต่ยังขาดการให้ข้อมูลว่าน้ำท่วมมากน้อยแค่ไหน น้ำท่วมสูงเท่าไร ลดลงเมื่อไร 2.เมื่อน้ำท่วมต้องอพยพพี่น้องประชาชน แต่

การอพยพไปยังแหล่งพักพิงที่รัฐบาลดำเนินการเป็นไปแบบลูกกลน ไม่คาดการณ์ให้แม่นยำ โดยเฉพาะอุบลราชธานีและพระนครศรีอยุธยาที่ต้องอพยพย้ายที่นอนหลายครั้ง 3.รัฐบาลล้มเหลวในการเลือกยุทธวิธีในการบริหารจัดการสภาวะวิกฤติ บุคคลในระดับการบริหารมีความเป็นทหารมากเกินไป เลือกใช้วิธี ‘ควบคุมทางไหลของน้ำ’ (Flood control) ทั้งที่ไม่มีความรู้ เช่น เชื้อน ผาย คู คลอง เครื่องสูบน้ำ เครื่องดันน้ำ ประกอบกับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ราบสูงกว่าภาคกลางทั้งที่ต้องใช้วิธีการ ‘บรรเทาอุทกภัย’ (Flood mitigation) บรรเทาผลกระทบที่เกิดจากน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่แล้ว

นายปลอดประสพกล่าวต่อว่า หากพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาล จะดำเนินการตามแนวทางดังนี้ ซึ่งรัฐบาลสามารถนำไปใช้ได้ เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพี่น้องประชาชน 1.เปลี่ยนแนวความคิดการบริหารจัดการสถานการณ์ ให้เป็นแนวทางยืดหยุ่น (Resilient approach) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการควรเป็นไปในรูปแบบการที่ต้องอยู่กับความเปลี่ยนแปลงต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากภาวะโลกร้อนให้ได้ 2.ยึดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับธรรมชาติ (Nature base solution) ควรทบทวนผังเมืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์น้ำมากและหลากแรง เช่น จ.ภูเก็ต น้ำท่วมทั้งที่เป็นเกาะ เพราะมีการก่อสร้างห้องแถวติดถนนบนเชิงเขา ถนนจึงกลายเป็นลำน้ำ ส่วนคลองที่ฝากกลาง จ.ภูเก็ต ไม่เคยดูแลรักษาหรือขุดลอกจึงเกิดน้ำท่วม เช่นเดียวกับที่ อ.เมืองเชียงใหม่ ควรทบทวนผังเมืองด้วย

3.ทบทวนการปลูกสร้างที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ สิ่งก่อสร้างใหม่ ที่ต้องมั่นคงยั่งยืนรองรับน้ำท่วมสูงขนาดใหญ่ และปริมาณฝนตกมากขึ้น 4.จากนี้ไป

ต่อหน้า ▶ 8

■ นายกฯ ต่อจากหน้า 1

จะคลี่คลายอย่างไร โดยให้กระทรวงการคลังดูเรื่องงบประมาณที่จะนำมาช่วย

ด้วยสภาวะโลกร้อนจะทำให้เกิดฝนตก และมีน้ำปริมาณมาก ลิ่งก่อสร้าง ที่อยู่อาศัยที่ก่อสร้างไปแล้วต้องปกป้องให้ได้ โดยเฉพาะชุมชนขนาดใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจ โดยอาจสร้างคันกันน้ำในบริเวณที่ลุ่มต่ำ (Polder Model) ซึ่งใช้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่มีภูมิประเทศเป็นที่ลุ่มต่ำ และต่ำกว่าระดับน้ำทะเล สามารถป้องกันบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้างไม่ให้ถูกน้ำท่วมได้ โดยสำหรับประเทศไทยสามารถนำมาปรับใช้กับ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานีได้ 5.หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะค้นคว้าหาพื้นที่บริเวณแม่น้ำชีและแม่น้ำมูล เพื่อสร้างฝายขนาดใหญ่ (Diversion dam) เพื่อควบคุมน้ำ ทำหน้าที่คล้ายเขื่อนชัยนาท เขื่อนพระรามหก จะช่วยชะลอน้ำและใช้ในระบบชลประทานได้ 6.หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล จะปรับแต่งหรือจัดสร้างแก้มลิงในพื้นที่ราบต่ำ บริเวณริมแม่น้ำชีและริมแม่น้ำมูลและอาจทำเขื่อนความสูงไม่เกิน 3 เมตร หรือสูงไม่เกินระดับสูงสุดของแม่น้ำ มีประตูน้ำเข้า และประตูระบายน้ำออก ไว้ใช้ในการรับน้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ทำให้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกชุกต่อเนื่อง และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ในช่วงวันที่ 19-21 ต.ค.65 ส่งผลกระทบให้จังหวัดที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ได้แก่ จ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราชจังหวัดที่ฝนตกหนักบางแห่ง

ได้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง และสงขลา ดังนั้นทางสำนักงานบรรเทาและสาธารณภัยจังหวัดพัทลุง ออกประกาศด่วน ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำ

จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้พื้นที่โดยรวมของ จ.พัทลุง ได้รับความเสียหายได้ผู้ “เนสสาท” มีฝนตกหนักบางพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาเกิดปริมาณน้ำฝนสะสมตามแนวเทือกเขาบรรทัด ในพื้นที่ อ.กงหรา อ.ศรีนครินทร์ อ.ศรีบรรพต และอ.ตะโหมด เป็นจำนวนมากและไหลหลากได้ลงตามน้ำตกต่างๆ สีขุนแดง จึงแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยริมเทือกเขาบรรทัด ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัย ให้ระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังฝนถล่มที่ จ.พังงา อย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมถนนเพชรเกษมสายตะกั่วป่า-เขาหลัก จากบริเวณหน้าตลาดสด บขส.บางเนียง จนถึงหน้าศูนย์การแพทย์เขาหลักหมู่ 3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร ตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมา ทำให้รถจักรยานยนต์และรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ทางเจ้าหน้าที่ต้องจัดการจราจรให้ใช้ช่องทางอีกฝั่งที่น้ำไม่ท่วมให้รถวิ่งสวนทางกัน ขณะที่ร้านค้าริมถนน ต้องเร่งขนของขึ้นที่สูง ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้า

ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำท่วมอย่างเร่งด่วนขณะที่ในพื้นที่ยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าจุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมซ้ำซากอยู่เป็นประจำหากเกิดฝนตกหนัก เนื่องจากปัญหาการออกแบบก่อสร้างถนนของกรมทางหลวงที่ไม่มีระบบระบายน้ำที่ตรงกับพื้นที่

ล่าสุด นายเอกวิฑูรย์ หลีเส้น ผวจ.พังงา ลงพื้นที่สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นอย่างเร่งด่วน และพบว่าปัญหาเกิดจากน้ำที่ไหลหลากมาจากพื้นที่สูงระบายไม่ทัน เนื่องจากระบบระบายของถนนไม่ดี ทำให้เกาะกลางถนนกลายเป็นตัวกั้นน้ำ ส่งผลระดับน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ใช้เครื่องสูบน้ำช่วยระบายไม่ทัน จึงสั่งการทุบเกาะกลางถนนเป็นช่องช่วยเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาเป็นการชั่วคราว ก่อนจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือแก้ปัญหาให้เป็นการถาวรต่อไป